



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๘๒

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insars. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ คู่มือสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัด อามเวียงวอญ เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ www.pr.bangkok.com, www.bangkok.go.th, [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok), [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 36/2564 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวผู้บริหาร

- ☆ กทม.จับมือ สปสช. ให้บริการสาธารณสุขแบบ New Normal เปิด 3 บริการใหม่ป้องกันโควิด-19
- ☆ เร่งเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ต่อเนื่อง ตั้งเป้ากุมภาพันธ์นี้หมดทั่วกรุงเทพฯ
- ☆ กทม. กำชับเขตพื้นที่ติดต่อจังหวัดปทุมธานี เข้มการตรวจตลาดและรณรงค์มาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง
- ☆ สนศ.ผนี่กกำลัง ม.นวมินทร์ฯ ทิวเข้ม O-NET 64 ยกระดับผลการสอบนักเรียน กทม.
- ☆ กทม.ผ่อนปรนมาตรการกิจการหลายประเภท ร้านอาหารเปิดได้ถึง 5 ทุ่ม

ข่าวสำนักงานเขต

- ☆ หนองแขมจัดกิจกรรมจิตอาสารักษาสภาพคลองหมื่นแถม 3 มี.ค. 64
- ☆ หลักสี่จัดงานประเพณีแห่พระ ทอดผ้าป่าสายน้ำ คลองเปรมประชากร
- ☆ ประเวศชวน “หิ้วปิ่นโต สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” งดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม
- ☆ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ☆ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☆ ลาดกระบังแจ้งปิดให้บริการงานทะเบียนในวันมาฆบูชา
- ☆ ประเวศเฝ้าระวังสุ่มเก็บตัวอย่างนมโรงเรียน
- ☆ สัมพันธวงศ์จัดทีมเดินเท้าตรวจพื้นที่พร้อมแก้ไขปัญหาทุกวันจันทร์

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน การรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปต่างพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

กทม.จับมือ สปสช. ให้บริการสาธารณสุขแบบ New Normal เปิด 3 บริการใหม่ป้องกันโควิด-19

(23 ก.พ. 64) เวลา 11.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการสุขภาพวิถีใหม่ (New Normal) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยงานบริการสังกัดกรุงเทพมหานคร เริ่มต้นที่โรงพยาบาลในสังกัดทั้ง 9 แห่ง เปิดให้บริการสุขภาพแบบ New Normal ทั้งบริการเจาะเลือดถึงบ้าน บริการรักษาทางไกลผ่านระบบ Telemedicine และบริการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นการลดความแออัดและลดความเสี่ยงของผู้ป่วยที่อาจสัมผัสเชื้อในพื้นที่โรงพยาบาล โดยมี นางวันทนี วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นพ.จักรกริช ใจวิศิโรตติ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นางปิยนุช โปร่งฟ้า ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ นพ.วีระพันธ์ สิทธินะกุล ผู้อำนวยการสปสช.เขต 13 กทม. นพ.สุชสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ผู้บริหารสปสช.เขต 13 กทม. ผู้บริหารสำนักการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยการให้บริการผู้ป่วยนอก 3.9 - 4 ล้านครั้ง/ปี ผู้ป่วยในปีละประมาณ 1 แสนราย ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ส่งผลให้โรงพยาบาลเกิดความแออัด ประชาชนที่มารับบริการต้องรอคิวนาน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้ป่วยที่มารับบริการเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อได้ง่าย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมารับบริการ ลดการมารอบพบแพทย์ จนเกิดความแออัดที่โรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร จึงได้พัฒนารูปแบบบริการในเชิงรุก โดยให้บริการผู้ป่วยถึงบ้านและในชุมชน อีกทั้งเป็นบริการสุขภาพแบบ New Normal อาทิ โครงการบริการรักษาทางไกลผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) โครงการบริการเจาะเลือดถึงบ้าน (Mobile Lab) และโครงการรับยาผ่านร้านยาคุณภาพหรือทางไปรษณีย์ จะช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ป่วยซึ่งมีความอ่อนไหวทางสุขภาพอยู่แล้ว อาจสัมผัสกับเชื้อโควิด-19 ได้ ทั้งในระหว่างเดินทางหรืออยู่ในโรงพยาบาล ขณะเดียวกันยังได้รับคุณภาพมาตรฐานในการรักษาเทียบเท่าการมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเช่นกัน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า โครงการบริการสุขภาพวิถีใหม่ (New Normal) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยงานบริการสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่สนับสนุนให้หน่วยบริการที่มีความพร้อมปรับรูปแบบบริการ ลดการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่มีการเปลี่ยนแปลงสู่สถานะ New normal และสนับสนุนนโยบาย Social distancing โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทาง และเพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเพิ่มระยะห่างในสถานพยาบาล ทำให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

“ทั้ง 3 โครงการนี้เป็นบริการสุขภาพแบบ New Normal ที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเลย มีความสะดวก ไม่เสียเวลา รอคอย ลดความแออัดในโรงพยาบาล และความเสี่ยงที่จะสัมผัสเชื้อโควิด-19 โดยเบื้องต้นจะเน้นผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับเมตาบอลิกในกลุ่มโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินุถโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวในตอนท้าย

สำหรับภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อการจัดบริการสุขภาพวิถีใหม่ (New normal) หน่วยบริการสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ ตลอดจนประชาชนที่สนใจ ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โครงการบริการสุขภาพวิถีใหม่ (New normal) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยงานบริการสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นับเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่สำคัญในการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อส่งมอบบริการสุขภาพที่ดี ได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ในการพัฒนาเป็นมหานครปลอดภัย

เร่งเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ต่อเนื่อง ตั้งเป้ากุมภาพันธ์นี้หมดทั่วกรุงเทพฯ

(23 ก.พ. 64) เวลา 14.30 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการยกซากรถยนต์และการทำความสะอาดสถานที่จอดซากรถยนต์ ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัดลดแหล่งสะสมเชื้อโรค ลดอุปสรรคในการเข้ารับเหตุการณ์มีเหตุฉุกเฉิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยมี นายสมศักดิ์ ชชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคนิค ผู้บริหารสำนักเทคนิค ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ดำเนินการ ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ใกล้แยกถนนวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทคนิค ได้ดำเนินโครงการ 100 วัน กำจัดซากรถยนต์พร้อมการทำความสะอาดสถานที่จอดซากรถยนต์ เพื่อลดและแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด ลดปัญหาแหล่งสะสมเชื้อโรค ลดอุปสรรคในการเข้ารับเหตุการณ์มีเหตุฉุกเฉิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน สำหรับพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ในพื้นที่ พบสถิติการได้รับแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนหรือออกตรวจพื้นที่ในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 11 คัน แบ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้เคลื่อนย้ายเอง จำนวน 7 คัน และในวันนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ที่เหลืออยู่ จำนวน 4 คัน บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม จำนวน 3 คัน และซอยสวนมะลิ 3 จำนวน 1 คัน โดยจะนำไปจัดเก็บที่สถานที่จัดเก็บซากยานยนต์เขตหนองแขม ซึ่งรถยนต์ดังกล่าวตามกฎหมายได้ระบุให้มีการสืบทายเจ้าของซากยานยนต์ก่อน โดยการติดประกาศ 15 วัน หากไม่พบเจ้าของกรุงเทพมหานครจะนำไปจัดเก็บรักษาไว้ ถ้ามีเจ้าของมาติดต่อจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อจะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้ประมาณ 6 เดือน และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตในการขายทอดตลาดซากรถยนต์ดังกล่าวต่อไป

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถิติจำนวนซากรถยนต์ทั่วกรุงเทพมหานครที่แต่ละสำนักงานเขตสำรวจ รวมทั้งที่ประชาชนแจ้งเบาะแสเข้ามา ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ.64 มีจำนวนทั้งสิ้น 865 คัน ปัจจุบันเคลื่อนย้ายแล้ว โดยนับรวมของเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในวันนี้จำนวน 4 คัน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 859 คัน แบ่งเป็นเจ้าของเคลื่อนย้ายเอง จำนวน 773 คัน และสำนักงานเขตเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้าย จำนวน 86 คัน ทำให้ขณะนี้คงเหลือซากรถยนต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมจำนวนทั้งสิ้น 6 คัน อยู่ในพื้นที่เขตทุ่งครุ 3 คัน พื้นที่เขตวัฒนา เขตยานนาวา และเขตคลองเตย เขตละ 1 คัน ซึ่งกรุงเทพมหานครจะทยอยเคลื่อนย้ายในส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ. 64 ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการจอดทิ้งซากรถยนต์ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ ฝ่ายเทคนิคทุกสำนักงานเขต และ <http://gid.bangkok.go.th/reward/default.php> หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานที่สาธารณะ โดยบทกำหนดโทษตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

----- (สกลธี... สปส. รายงาน)

กทม. กำชับเขตพื้นที่ติดต่อดังจังหวัดปทุมธานี เข้มการตรวจตลาดและรณรงค์มาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง

(22 ก.พ. 64) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในตลาดเมืองทอง 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ พร้อมรณรงค์ให้ผู้ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการภายในตลาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และได้แจกแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ผู้ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการในตลาดเมืองทอง 1 และทดสอบระบบระบายอากาศภายในตลาด โดยมี นางวันทนี วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางปานฤดี มโนชัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ภายในตลาดย่านรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นั้น กทม. ได้กำชับให้สำนักงานเขตที่มีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดปทุมธานี เช่น เขตดอนเมือง หลักสี่ บางเขน สายไหม และคลองสามวา เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบตลาดและกำชับให้ผู้ค้าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด

สำหรับ ตลาดเมืองทอง 1 เขตหลักสี่ มีขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน มีแผงค้าทั้งหมด 109 แผง เป็นแผงค้าอาหารสด จำนวน 30 แผง และแผงค้าอาหารพร้อมบริโภคและแผงค้าอื่นๆ จำนวน 79 แผง มีผู้ค้าทั้งสิ้น 175 คน เป็นคนไทย 144 คน และลูกจ้าง 31 คน สัญชาติลาว 23 คน พม่า 5 คน กัมพูชา 1 คน และไทย 1 คน เปิดทำการตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. ทุกวัน โดยแหล่งวัตถุดิบของอาหารส่วนใหญ่มาจากตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไท

ทั้งนี้ สำนักงานเขตหลักสี่ ได้ดำเนินการตรวจและให้คำแนะนำเจ้าของตลาด ตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ค้าในการป้องกันและดำเนินการมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการกำหนดเส้นทางเข้า-ออกชัดเจน มีจุดคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ ผู้ค้าและผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย มีการกำหนดจุดแสดงการเว้นระยะห่าง มีจุดบริการล้างมือ และกำชับให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ เช่น ฝาผนัง ทางเดิน ห้องสุขาสาธารณะ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ เขตฯ ยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลเวสต์เมดิคอล ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้ค้าในตลาด ด้วยวิธีการตรวจค้นหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 จำนวนทั้งสิ้น 113 ราย ผลปรากฏว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เขตฯ ได้กำชับให้ผู้ค้าและประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างในการพูดคุย ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดไข้ และสังเกตความผิดปกติของร่างกาย พร้อมทั้งแนะนำให้ทำแบบประเมินความเสี่ยง BKK COVID-19 เพื่อประเมินอาการของตนเองเบื้องต้นอีกด้วย

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดหลายแห่ง กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ทั้งการคัดกรองตรวจวัดไข้ผู้ที่เข้าพื้นที่ จัดระบบทางเข้าออกเฉพาะและมีจุดคัดกรองทุกทางเข้า มีการแบ่งโซนการค้าจำหน่ายสินค้า ที่สำคัญตลาดเมืองทอง 1 มีหลังคาอาคารที่สูงช่วยในเรื่องการถ่ายเทอากาศได้ดี นอกจากนี้ ตลาดยังมีมาตรการป้องกันตนเองที่ดี ผู้ค้ามีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน สวมถุงมือ ที่ผ่านมากกรุงเทพมหานครได้มีการตรวจตลาดในพื้นที่ครบทุกแห่งแล้ว สำหรับตลาดที่มีความเสี่ยงสูง 117 แห่ง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 10 กวาร์ราย ส่วนตลาดที่มีความเสี่ยงน้อยประมาณ 350 แห่ง พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 6 ราย เห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครมีความเข้มงวดและให้ความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หลังจากนั้นจะลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการให้ครบทุกแห่งต่อไป โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่ใกล้เคียงหรือติดกับจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ บางขุนเทียน บางแค บางบอน หนองแขม และภาษีเจริญ ซึ่งในการตรวจสถานที่ต่างๆ นั้น กรุงเทพมหานครจะดำเนินการเป็นระยะ เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว โดยมีทั้งการตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูก (SWAB) และการตรวจน้ำลาย

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าขณะนี้จะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 น้อยลง แต่ทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งทำได้ง่าย ๆ คือ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ แอลกอฮอล์ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล รวมถึงงดเว้นหรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ที่มวนคนจำนวนมากก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้

----- (พัทธนันท์ สปส./ปชส.เขตหลักสี่ รายงาน)

สนศ.ผนักกำลัง ม.นมินทร์ฯ ดิวเข้ม O-NET 64 ยกกระดับผลการสอบนักเรียน กทม.

(23 ก.พ.64) นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการสอนเสริมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET โดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช กว่า 19 คน ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในกลุ่มวิชาหลัก ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยเปิดสอนเสริมดิวเข้ม จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ก.พ. 64 ครั้งที่ 2 วันที่ 5 มี.ค. 64 ครั้งที่ 3 วันที่ 12 มี.ค. 64 และ ครั้งที่ 4 วันที่ 19 มี.ค. 64 ณ โรงเรียนมัธยมประชาภิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร พร้อมทั้งถ่ายทอดสดแบบ real-time ไปยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อีก 8 โรงเรียน ให้รับชมพร้อมกัน เพื่อเป็นการยกระดับผลการสอบ O-NET ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในปีให้สูงขึ้นเป็นอันดับต้นของประเทศ

<https://youtu.be/DKyzWfMGHJw>

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

กทม.ผ่อนปรนมาตรการกิจการหลายประเภท ร้านอาหารเปิดได้ถึง 5 ทุ่ม

(23 ก.พ. 64) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2564 โดย ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้หารือมาตรการผ่อนปรนเพิ่มเติม หลังจากที่คุณยบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของรัฐบาลมีมติกำหนดเขตพื้นที่ควบคุม โดยให้กรุงเทพมหานครลดระดับเป็น 1 ใน 8 จังหวัด พื้นที่ควบคุม และผ่อนปรนมาตรการที่สำคัญ โดยร้านอาหาร สถานบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมถึงกิจการอาบน้ำ กิจการอาบอบนวด เปิดได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม จำหน่ายสุราได้ โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะนั่ง อย่างน้อย 2 เมตร ไม่อนุญาตให้มีโต๊ะยืน และไม่ให้มีพื้นที่เต้น เพื่อลดความใกล้ชิด ลดการแพร่เชื้อ และปฏิบัติตามมาตรการ โดยควบคุมลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือการลงทะเบียนที่กioskอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้สถานประกอบการประเภทยิม ฟิตเนส สถานที่ออกกำลังกาย สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติและสามารถจัด Class ฝึกสอน สนามแข่งขันเปิดให้มีการเข้าชมได้ แต่จะมีข้อกำหนดสำหรับกีฬาแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน การประชุม อบรม สัมมนา จัดเลี้ยง จัดการแสดง สามารถจัดได้แต่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 300 คน และถ้าเกิน 300 คน ต้องขออนุญาตสำนักงานเขตก่อน ส่วนโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งสามารถเปิดได้ตามปกติภายใต้มาตรการควบคุม ซึ่งมาตรการผ่อนปรนทั้งหมด จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ (23 ก.พ. 64) เป็นต้นไป สำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว นั้น แบ่งเป็นการเคลื่อนย้ายแบบถาวร และการเคลื่อนย้ายแบบไป-กลับเพื่อมาทำงาน จะมีมาตรการควบคุมที่แตกต่างกันตามประเภทกิจการ ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายสำนักงานกฤษฎีกาฯ กำหนดมาตรการควบคุมหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมและชัดเจนโดยเร็ว

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เริ่มดำเนินการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ตรวจในตลาด จำนวน 466 แห่ง กลุ่มเสี่ยง จำนวน 44,328 ราย พบผู้ติดเชื้อ 14 ราย ตรวจในสถานประกอบการ 128 แห่ง แรงงานจำนวน 16,777 คน พบผู้ติดเชื้อ 25 ราย ตรวจในชุมชน ประชาชนจำนวน 44,328 คน พบผู้ติดเชื้อ 35 ราย ทั้งนี้ไม่รวมการตรวจในสถานพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจไปแล้วกว่า 50,000 ราย และไม่รวมโรงพยาบาลนอกสังกัด แต่อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครยังคงมีการตรวจเชิงรุกในสถานที่ที่เห็นว่ามีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

----- (ชลธิชา/ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

หนองแขมจัดกิจกรรมจิตอาสารักษาสภาพคลองหมื่นแถม 3 มี.ค. 64

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่เขตหนองแขม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสารักษาสภาพคลอง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา วัชพืช และเก็บขยะในคลอง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็ว เพื่อสิ่งแวดล้อมสะอาดและความปลอดภัยของประชาชน ในวันที่ 3 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณคลองหมื่นแถม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายโยธา โทร. 0 2441 1411

----- (สุณิศ...เขตหนองแขม รายงาน)

หลักสี่จัดงานประเพณีแห่พระ ทอดผ้าป่าสายน้ำ คลองเปรมประชากร

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า ในวันที่ 26 ก.พ. 64 เขตฯ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตหลักสี่ กำหนดจัดงานประเพณีแห่พระ ทอดผ้าป่าสายน้ำ คลองเปรมประชากร “सानบุญ สานใจ สานสายใยชุมชน ปีที่ 6” เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงสร้างความตระหนักในการรักษาและพัฒนาคลอง พื้นที่ชีวิตสองฝั่งคลองให้มีชีวิตชีวา สะอาด และน่ามอง ทั้งนี้ กิจกรรมจะเริ่มในเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป โดยขบวนแห่พระ ทอดผ้าป่าสายน้ำ จะล่องเรือออกจากบริเวณท่าน้ำวัดเทวสุนทร จนถึงวัดหลักสี่ พระอารามหลวง เพื่อเชิญชวนประชาชนตลอดสองฝั่งคลองเปรมประชากร ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเนื่องในวันมาฆบูชา จากนั้นในเวลา 17.30 น. จะตั้งองค์ผ้าป่า และถวายองค์ผ้าป่า ณ วัดหลักสี่ พระอารามหลวง และพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเนื่องในวันมาฆบูชา เขตฯ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เข้าร่วมงานและร่วมทำบุญในวันสำคัญนี้

----- (ปชส...เขตหลักสี่ รายงาน)

ประเวศชวน “หิ้วปิ่นโต สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” งดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน “หิ้วปิ่นโต สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการใช้ปิ่นโต ถุงผ้า แทนถุงพลาสติกและกล่องโฟมในชีวิตประจำวัน ลดปริมาณขยะต้นทาง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่คู่สังคมไทย ในวันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดกระทุ่มเสือปลา จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อาหารที่นำมาใส่บาตรงดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2328 7149 ต่อ 6357-9

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตยานนาวา วันที่ 27 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ซ.สาธุประดิษฐ์ 58 แยก 7-13 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2294 8778

เขตลาดพร้าว วันที่ 28 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนกองปราบปราม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2539 8246

เขตลาดกระบัง วันที่ 28 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านรุ่งอรุณ 2 แขวงลำปลาทิว ถ.ฉลองกรุง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

เขตสัมพันธวงศ์ วันที่ 27 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนโปลิศสภา แขวงตลาดน้อย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2234 5905 หรือ 0 2233 1224-8 ต่อ 7171-7172

----- (ปชส...เขต รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตพระนคร เวลา 09.00 น. ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 64 ได้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ ถ.พระอาทิตย์ วันที่ 26 ก.พ. 64 ทางเดินริมแม่น้ำ ถ.สะพานพุทธ วันที่ 27 ก.พ. 64 ถ.อัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลาถึงสะพานช้างโรงสี และวันที่ 28 ก.พ. 64 ถ.ดินสอ ทั้ง 2 มุ่ง รอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานเสาชิงช้า และทางเท้าหน้าวัดสุทัศนเทพวราราม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2224 3157

เขตบางนา วันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดศรีเยี่ยม และวัดห้องพลอยวิริยาราม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตยานนาวา วันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ถ.สาธุประดิษฐ์ ทั้ง 2 มุ่ง ตั้งแต่ ซ.สาธุประดิษฐ์ 39-57 เวลา 13.30-14.30 น. ถ.พระรามที่ 3 ตั้งแต่พระรามที่ 3 ซ.53-59 วันที่ 26 ก.พ. 64 เวลา 09.00-11.00 น. ถ.พระรามที่ 3 ตั้งแต่พระรามที่ 3 ซ.35 ถึงแยกท่าเรือสาธุประดิษฐ์ เวลา 13.30-14.30 น. ถ.รัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกแยกรัชดาภิเษก-นราธิวาส ถึงแยกนางลิ้นจี่-รัชดาภิเษก

เขตลาดกระบัง เวลา 09.00-18.00 น. ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 64 ณ สะพานข้ามคลองสาม ถ.เจ้าคุณทหาร และ ซ.หลวงแพ่ง 8 วันที่ 27 ก.พ. 64 สะพานข้ามคลองเทคโนโลยี ลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง และทางเข้าวัดปากบึง และวันที่ 28 ก.พ. 64 สะพานข้ามคลองบุรีรัมย์ ถ.ร่มเกล้า และ ถ.พัฒนาชนบท 3

เขตวังทองหลาง วันที่ 27 ก.พ. 64 บริเวณ ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 ซ.ลาดพร้าว 69, 93 และ บริเวณหน้าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซ.รามคำแหง 43/1 วันที่ 28 ก.พ. 64 ซ.รามคำแหง 43/4 ซ.อินทราภรณ์ ซ.ลาดพร้าว 69, 87, 93 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

เขตประเวศ วันที่ 25 ก.พ. 64 ณ วัดตะกล้า ถ.อโณนุช สะพานลอยไลต์ส อโณนุช 80 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 แยก 14 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.57 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าบริษัท SMC จำกัด ถึงหน้าสามแยกวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.15 แยก 4 ถ.คูขนานกาญจนารักษ์ ตั้งแต่ ซ.55-59 และ ถ.คูขนานมอเดิร์นเวย์ บริเวณสามแยกพัฒนาการ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตป้อมปราบฯ วันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณในวงเวียน 22 กรกฎาคม และ ถ.รอบวงเวียน 22 กรกฎาคม

เขตหนองแขม วันที่ 2 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดทองเี่ยม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ลาดกระบังแจ้งปิดให้บริการงานทะเบียนในวันมาฆบูชา

นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ปิดให้บริการงานทะเบียนทุกประเภท เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันมาฆบูชา วันที่ 26 ก.พ. 64 โดยให้บริการเฉพาะแจ้งตายเท่านั้น เวลา 08.00-16.00 น. ซึ่งจะเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งในวันที่ 1 มี.ค. 64 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2326 9009

----- (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

ประเวศเผ่าระวังกลุ่มเก็บตัวอย่างนมโรงเรียน

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มเก็บตัวอย่างนมโรงเรียน ในวันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ โรงเรียนวัดตะกล้า โรงเรียนคลองมะขามเทศ และโรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ โดยให้โรงเรียนเตรียมตัวอย่างนมโรงเรียน ตัวอย่างละ 6 ถัง หรือ 6 กล่อง และนำส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานชั้นสุตรสาธารณสุข เพื่อเป็นการเผ่าระวังคุณภาพนมโรงเรียน รวมทั้งให้นักเรียนได้บริโภคนมได้อย่างปลอดภัย และได้รับประโยชน์จากการบริโภคนมอย่างสูงสุดอีกด้วย

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

สัมพันธ์วงศ์จัดทีมเดินเท้าตรวจพื้นที่พร้อมแก้ไขปัญหาทุกวันจันทร์

นางสาวอาทิตย์ยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธ์วงศ์ กทม. แจ้งว่า เพื่อเป็นการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงรุก เขตฯ โดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายทะเบียน ร่วมลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยภายในพื้นที่ ได้แก่ ด้านการจราจร ด้านสิ่งแวดล้อมฯ ด้านความปลอดภัย และด้านคุณภาพชีวิต โดยมีกำหนดการออกปฏิบัติการตรวจพื้นที่ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประจำเดือน มี.ค. 64 ดังนี้ วันที่ 1 มี.ค. 64 ณ ถ.ราชวงศ์ (ฝั่งซ้าย) จากแยกเสื่อป่า ถึงหน้าท่าราชวงศ์ วันที่ 8 มี.ค. 64 ถ.ราชวงศ์ (ฝั่งขวา) จากหน้าท่าราชวงศ์ ถึงแยกเสื่อป่า วันที่ 15 มี.ค. 64 ถ.ทรงวาด (ฝั่งซ้าย) จาก ถ.ราชวงศ์ ถึง ถ.ราชวงศ์ วันที่ 22 มี.ค. 64 ถ.ทรงวาด (ฝั่งขวา) จากวงเวียนสวัสดิ์ ถึงวงเวียนสวัสดิ์ และวันที่ 29 มี.ค. 64 ถ.มังกร (ตลอดสาย) จาก ถ.เจริญกรุง ถึง ถ.ทรงวาด ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยภายในพื้นที่

----- (ปชส...เขตสัมพันธ์วงศ์ รายงาน)